



ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัย					
ลำดับ	ผู้ลงทะเบียน	ชื่อผลงานวิจัย	สถานะ		ห้องนำเสนอ
			การนำเสนอ	เวลานำเสนอ	
74	นางสาวเกศแก้ว คงคล้าย	ผลของการเรียนรู้จากตัวแบบร่วมกับกลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการอ่านทำนองเสนาะและเจตคติต่อการอ่านทำนองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	บรรยาย	เช้า	OED201 ห้อง 507A
75	นายวีรภัทร ศุภรสิงห์	ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	บรรยาย	เช้า	OED202 ห้อง 507A
76	นายเรืองกิตติ สามารถ	การศึกษาและปรับปรุงการระบายอากาศภายในถังผสมน้ำยางเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ	บรรยาย	เช้า	OHS105 ห้อง 505A
77	นางสาวบุญรชภากุล บุญเรืองรอด	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ	บรรยาย	เช้า	OED203 ห้อง 507A
78	นายกรัณยู บุญริ้ว	อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร การจัดการความรู้ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	บรรยาย	บ่าย	OBA106 ห้อง 502A
79	นางสาวอภิญญา โนนันท	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะ	บรรยาย	เช้า	OED204 ห้อง 507A
80	นางสาวไสรยา ธารนอก	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ประกอบการค้าขายสินค้า ในตลาดเทศบาล 6 (ร่วมใจ) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก	โปสเตอร์	เช้า	ห้องสำตะคอง
81	นางสาวปริญญาพร สันติวานิช	ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความยุติธรรมในองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานผลิตอาหาร ในจังหวัดชลบุรี	บรรยาย	บ่าย	OBA107 ห้อง 502A
82	นางสาวศิริลักษณ์ สุธรรม	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	บรรยาย	บ่าย	OBA108 ห้อง 502A
83	นางสาวนิตยา พงษ์พิง	การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเพลงภาษาอังกฤษตามสมัยนิยม	บรรยาย	เช้า	OED205 ห้อง 507A
84	นายกิตติศักดิ์ ชลศิริ	การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในการบำรุงรักษาระบบที่จอดรถอัตโนมัติ	บรรยาย	บ่าย	OHS106 ห้อง 505A
85	นางสาวสกุลรัตน์ ใจดี	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์	บรรยาย	บ่าย	OED206 ห้อง 507A

ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัย					
ลำดับ	ผู้ลงทะเบียน	ชื่อผลงานวิจัย	สถานะ		ห้องนำเสนอ
			การนำเสนอ	เวลานำเสนอ	
114	นางสาวรุ่งนภา น่วมน้อย	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพและความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับการสอนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง
115	นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ	ผลการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองบนสมาร์ตโฟน วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทกพรมหาวิทยาลัย จัหวัดจันทบุรี	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง
116	นางสาวติญการ อุตฤทธิ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง
117	นางมุกดาพรรณ พรรธมคุณ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสสาร ระหว่างการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย กับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง
118	นางสาวกานต์พิชชา ดากอง	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง
119	นางสาวนัญญ์ฐิณี ละม้ายแม	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง
120	นางสาวจุฑารัตน์ นาคมาลี	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทวิธาภิเศก	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง
121	นางสาววารุณี เตชะ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง
122	นางสาวพรสิริ สีแสน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง
123	นางสาวเมทินา ชัยมา	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง โขนไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมวิธธรรมสาริต ที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง
124	นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อนและลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ที่ใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องลำตะคอง



ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัย					
ลำดับ	ผู้ลงทะเบียน	ชื่อผลงานวิจัย	สถานะ		ห้องนำเสนอ
			การนำเสนอ	เวลานำเสนอ	
125	นางสาวพัชรี ปัดชาพงษ์	เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
126	นางพนารัตน์ วิทยอนันต์	การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
127	นางสาววราทิพย์ ศรีอำ่วม	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา นาฏศิลป์ เรื่อง ละครไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
128	นางสาวรวีวรรณ ภูประติษฐ์	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
129	นางสาวธัญญารัตน์ ศรีชมชื่น	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีwijิตร ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
130	นางสาวเสาวภา ชูวา	การตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทย ของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง	บรรยาย	บ่าย	OHS109 ห้อง 505A
131	นายรัฐพงษ์ วัจนะภูมิ	การศึกษาแนวโน้มในการซื้อขายงานศิลปะ: ในหอศิลป์เชิงพาณิชย์รณีศึกษา Many Cuts Art Space	บรรยาย	เช้า	OED105 ห้อง 506A
132	นายธีวากร โมรัตน์	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศาลเจ้า (หัวนุกูลวิทยา) ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
133	นางสาวกนกวรรณ สมิตี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
134	นายวีรชัย เฉ็ดฉาย	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
135	นางสาวธริษฐา เทมพันธ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	บรรยาย	บ่าย	OED210 ห้อง 507A
136	นางสาวชญัญญากานต์ โททะพันธ์	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ประกอบการค้าแร่ เขตอำเภอรินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง



ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัย					
ลำดับ	ผู้ลงทะเบียน	ชื่อผลงานวิจัย	สถานะ		ห้องนำเสนอ
			การนำเสนอ	เวลานำเสนอ	
137	นางสาววรรณิศา จันทร์เสียงเย็น	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่ใช้ชุดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad(GSP) กับการสอนแบบปกติ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
138	นางสาวชยชนก จันทวงษ์	กลยุทธ์การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1	บรรยาย	เช้า	OIT105 ห้อง 402A
139	นายภูรินทร์ สีกุด	ผลของโปรแกรมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้กฎหมู่แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
140	นายภูรินทร์ สีกุด	การติดตามผลของโปรแกรมสุขภาพด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยง	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
141	นางสาวสุพัตรา ทารักฤดา	การแก้ไขปัญหาในการวางบิลผ่านระบบ Line Official Account ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
142	นางสุปราณี เข้มเมืองปัก	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำครูและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
143	นางสาวจตุพร แผลโอสถ	การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) จังหวัดบุรีรัมย์	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
144	นางสาวยุพดี ทองโคตร	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บ้านห้วยสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	บรรยาย	บ่าย	OBA109 ห้อง 502A
145	นายสุธิพงษ์ พลหาร	การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จังหวัดลพบุรี	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
146	นายธราธิป เลิศธิพันธ์	การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ล่าตะคอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
147	นางสาววิภาวรรณ วาสนิง	การประเมินค่าของค่าประมาณอัตราการกรองของไตในการคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังในกลุ่มคนที่มาตรวจสุขภาพในการศึกษาเบื้องต้น	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
148	นางสาวจิตรา อยู่พ่อง	ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทักษะคิดต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี	บรรยาย	บ่าย	OSC114 ห้อง 505A

ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัย

ลำดับ	ผู้ลงทะเบียน	ชื่อผลงานวิจัย	สถานะ		ห้องนำเสนอ
			การนำเสนอ	เวลานำเสนอ	
149	นางสาวกุลวดี เมธาบุษิต	ความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับวินัยในตนเองของเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนตำราจวตระเวนชายแดนบ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา	บรรยาย	บ่าย	OED211 ห้อง 507A
150	นายคนवर สักญะ	การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ภาพเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการเขียนสะกดคำของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	บรรยาย	บ่าย	OED212 ห้อง 507A
151	นางสาวพจนีย์ ชำชาลี	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	บรรยาย	บ่าย	OED213 ห้อง 507A
152	นางสาวทัศนีย์ เสียงอ่อน	ความเชื่อด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท	บรรยาย	บ่าย	OHS110 ห้อง 505A
153	นางบำเพ็ญ ไทยสะเทือน	องค์ประกอบการบริหารที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
154	นางสาวมลลิกา ภิรมย์บุญ	ผลการออกกำลังกายกลุ่มเนื้อสำคัญต่อการเดินในนักเรียนที่มีภาวะอ้วน: การศึกษานำร่อง	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
155	นายธีระยุทธ คงแสงธรรม	การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
156	ดร.อรอุมา จันทรเสถียร	การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในอาหารพร้อมบริโภคในศูนย์อาหารจังหวัดนครราชสีมา	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
157	นายน้อย มีทอง	ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามแนวพุทธ และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 3	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
158	นางสาวพิมพ์พรรณ พงษ์สุวรรณ	การศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนเอกชน กลุ่มอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
159	นางพรทิพย์ เกียบบกลาง	ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
160	นางสาวฉวีวรรณ มีเงิน	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
161	นางศิริเพ็ญ บุญยีน	การศึกษาทักษะการบริหารของผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง



ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัย					
ลำดับ	ผู้ลงทะเบียน	ชื่อผลงานวิจัย	สถานะ		ห้องนำเสนอ
			การนำเสนอ	เวลานำเสนอ	
162	นายอนนกร วิจิตรานนท์	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
163	นางสมพร ทรงจ่อหอ	การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
164	นางสาวภัทริน โพธิ์นุ่น	สภาพการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
165	นายกิตติโกศล ธนยศจินดารัฐ	การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
166	นายเอกวีร์ บุญยสิน	การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง
167	อภิญญา บุญยเกียรติ	การศึกษานักเรียนและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	โปสเตอร์	เช้า	ห้องล่าตะคอง

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม